
 

 

- สําเนาคูฉบับ - 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

วันพฤหัสบดี ท่ี 27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2555 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา 

-------------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น. 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุงหวา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ดุสิต  ทุงหวา  
2. นายสําเริง มานะกลา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สําเริง  มานะกลา  
3. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา กิจจา  ทอดท้ิง  
4. นายอนันต หยี่ละงู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา อนันต  หยี่ละงู  
5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สนิท  ปาวัล  
6. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมหมาย  ลาทัพ  
7. นายพิทักษ มณีโชติ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา พิทักษ มณีโชติ  
8. นายชาตรี เอ้ียวสงา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชาตร ี เอ้ียวสงา  
9. นางจิตติมา สงขาว สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา จิตติมา  สงขาว  
10. นายสมพาศ กุลรโรจน สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมพาศ  กุลรโรจน  
11. นายสมพร สินจรูญศักด์ิ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมพร  สินจรูญศักด์ิ  
12. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ราเหม หีมปอง  
13. นายเสฏฐะวิชช หมวดจันทร ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช  หมวดจันทร  

 

ผูไมมาประชุม 
 -  
 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากนํ้า นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายเสนีย  อนันตอัมพร รองนายกเทศมนตรี เสนีย อนันตอัมพร  
3. นายสัมพันธ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ  อาชา  
4. นายสามารถ มานะกลา เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกลา  
5. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
6. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
7. นายโรม กลัดทอง นักวิชาการศึกษา โรม กลัดทอง  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

8. นางอรุณี โสภา นักบริหารงานคลัง อรุณี  โสภา  
9. นายเอกสิน หยงสตาร นักบริหารงานชาง เอกสิน หยงสตาร  
10. นายสวัสด์ิ หลงหา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สวัสด์ิ  หลงหา  
11. นางสาวนภัสนันท จินตสกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นภัสนันท  จินตสกุล  
12. นางมณิชญา หลงสลํา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน มณิชญา  หลงสลํา  
13. นายอาณัติ โตะกูจิ พนักงานดับเพลิง อาณัติ  โตะกูจิ  
14. นายดารา หีมปอง พนักงานจางเหมา ดารา  หีมปอง  

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 

(เลขานุการสภา) 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

  
      
       เม่ือถึงเวลา  10.30 น.  ปลัดเทศบาลฯ ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีมาลงช่ือเขาประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  เม่ือครบองคประชุมตาม
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ. 2552  แลว  จึงขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุม  
 
        กราบเรียนทานนายกเทศมนตรี เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
ทุงหวา พนักงานเจาหนาท่ี และประชาชนชาวทุงหวาท่ีรับฟงเสียงตามสาย
อยูขณะน้ี วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
1 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2555 กระผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังน้ี 
 
เร่ืองท่ีประธานสภา แจงใหท่ีประชุมทราบ 
         กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวาทุกทาน ท่ี
ไดเขารวมในพิธีเปดศูนยฝกอบรมวิชาชีพอําเภอทุงหวา ในวันท่ี 25 
กันยายน 2555 ท่ีผานมา และกระผมใครจะขอเชิญชวนทาน ชวยกัน
ประชาสัมพันธใหประชาชนและลูกหลานเขารับบริการของศูนยฝกอบรม
วิชาชีพดังกลาว เน่ืองจากเปดสอนหลายสาขาวิชาชีพ ซ่ึงนาสนใจและ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการทํางานไดท้ังส้ิน  
 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 
         เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว หวังเปนอยางย่ิงวาสมาชิก    
ทุกทานคงไดกลับไปอานรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว ซ่ึงเปนรายงานการ
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นางจิตติมา  สงขาว 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา คร้ังแรก  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา  นางจิตติมา  
สงขาว  ครับ 
 

         ขอบคุณคะ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร  
หัวหนาสวนราชการ  และแขกผูมีเกียรติที่เขามาฟงการประชุมสภาเทศบาล
ในวันน้ี ตลอดจนพอแมพ่ีนองท่ีฟงเสียงตามสายอยูทางบาน ดิฉัน นางจิตติมา     
สงขาว สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุงหวา จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 13  กันยายน 
2555  ท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดบันทึกไว ปรากฏวาถูกตองครบถวน  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงไดเสนอรางรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล ดังกลาว มาเพ่ือพิจารณารับรองตอไปคะ 
 

           ขอบคุณทานจิตติมา  สงขาว  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมท่ีไดตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงมี ทานสนิท  ปาวัล  ทานชาตรี  
เอ้ียวสงา และทานจิตติมา  สงขาว  เปนผูตรวจรายงานการประชุม  ซึ่ง
กระบวนการตรวจรายงานการประชุมท่ีผานมาก็มีคณะกรรมการ 3 ทาน ได
ตรวจการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ถูกตองนะครับ ขอเชิญทานเลขานุการ
สภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ  ครับ 
 

         ขอบคุณทานประธานครับ  เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภา  
ทานนายก  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 13  กันยายน 
2555 เวลา  10.30 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา  ซ่ึง
รายงานการประชุมท้ังหมด  มีจํานวน 18 หนา  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ดูพรอมกันไปนะครับ หนา 1 – หนา 18  มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงาน
การประชุมบาง  ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขในรายงานการประชุมฉบับน้ี  
จึงขอใหมีการรับรองรายงานการประชุมตอไปครับ 
 

          ขอบคุณทานเลขานุการฯ ครับ ตามท่ีทานเลขานุการฯ ไดนําการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแลวน้ัน มีสมาชิกทานใดจะแกไข
รายงานการประชุมบางไหมครับ  
          ไมมี   
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา  
(นายกเทศมนตรีตําบลทุงหวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เปนอันวามติที่ประชุมสภาเทศบาลแหงน้ี ไดใหการรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  
เม่ือวันท่ี 13  กันยายน 2555 ครับ 
 

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

3.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ. 2555 ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง (สํานักปลัด) 
 

          ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.1  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสราง (สํานักปลัด) เชิญทานเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ครับ 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
ครับ 

 

          ครับเม่ือฝายเลขาฯ ไดช้ีแจงขอระเบียบใหสภาแหงน้ีทราบแลว ก็
ขอเชิญฝายบริหารช้ีแจงไดเลยครับ 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ตลอดจนผูเขารวมรับฟงและประชาชนชาวเทศบาลตําบลทุงหวาท่ี
ฟ งจาก เ สียงตามสายอยู ในขณะ น้ี  กระผมนายอรุณ  ยั งปากนํ้ า  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุงหวา ขอทําหนาท่ีช้ีแจงเร่ืองการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 11 (ต้ังจาย
ใหม) จึงขออนุญาตตอสภาเพ่ือทําการโอนเงินงบประมาณในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวนพรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 
30,000 บีทียู. จํานวน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 37,300.- บาท เปนเงิน
ท้ังส้ิน 74,600.- บาท  (จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป รหัส 
00111 จากแผนพัฒนาป 2555-2557 หนา 82 ขอ 18 เพ่ือติดตั้งในหอง
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ประชุมสภาฯแทนเคร่ืองปรับอากาศเดิมท่ีเสื่อมสภาพเน่ืองจากใชงานมา
เปนระยะเวลาพอสมควรแลว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
          1. เปนขนาดการทําความเย็นข้ันตํ่าของเคร่ืองปรับอากาศแตละชนิด 
ท่ีวางจําหนายในทองตลาด 
          2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 
          3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000  บีทียู. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
          4. ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง
ความเย็น และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
          5. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดักจับอนุภาค
ฝุนละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได 
          6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
          สําหรับรายละเอียดการโอนเพ่ิม โอนลด มีดังตอไปน้ี 
         โอนเพ่ิม 
         สํานักปลัด 
         ดานบริหารงานท่ัวไป 
         แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
         งานบริหารท่ัวไป 
         หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  
         (คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน) 
         - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวนพรอม
ติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทียู. จํานวน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
37,300.- บาท เปนเงินท้ังส้ิน 74,600.- บาท  (จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) (ต้ังจายใหม) 

ต้ังไว                                          -      บาท 
          กอนโอนงบประมาณคงเหลือ                -      บาท 

 งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม               74,600.-  บาท 
 หลังโอนคร้ังนี้งบประมาณคงเหลือ    74,600.- บาท 

           โอนลด 
           สํานักปลัด 
           ดานบริหารงานท่ัวไป 
           แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
           งานบริหารท่ัวไป 
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
ท่ีประชุมสภา 

 
นายดุสิต  ทุงหวา 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

           หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  
           (คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
           (1) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 2 เคร่ือง ๆ  
ละ 28,000.- บาท เปนเงิน 56,000.- บาท  
           ต้ังไว                                  56,000.- บาท  
           กอนโอนงบประมาณคงเหลือ        56,000.- บาท 
           งบประมาณท่ีขอโอนลด              56,000.- บาท 
           หลังโอนคร้ังนี้งบประมาณคงเหลือ        0.-  บาท 
           (2) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง ๆ  
ละ 31,000.- บาท   
           ต้ังไว  31,000.- บาท  
           กอนโอนงบประมาณคงเหลือ        31,000.- บาท 
           งบประมาณท่ีขอโอนลด              18,600.- บาท 
           หลังโอนคร้ังนี้งบประมาณคงเหลือ  12,400.- บาท 
           ผมขอช้ีแจงรายละเอียดเพียงเทาน้ีกอนครับ 

 

         ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะมีความเห็นหรือตองการ
อภิปรายเพ่ิมเติมบางครับ เชิญครับ 
 

 

          ไมมี 
 
         เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขออภิปราย ดังน้ัน ผมจึงใครขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ครั้งท่ี 11 (ตั้งจายใหม) ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน สําหรับการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขอไดโปรด
ยกมือข้ึนใหพนศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ชวยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีใหการ
อนุมัติดวย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 
            - งดออกเสียง    1  คน 

                                                     
           จึงเปนอันวามติที่ประชุมสภาแหงน้ี อนุมัติใหเทศบาลตําบลทุงหวา
โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 11 (ต้ังจายใหม) ดวยคะแนนเสียง  
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา  
(นายกเทศมนตรีตําบลทุงหวา) 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 ขออนุมัตกิันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง
ท่ียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 

 

            ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหน้ีผูกพัน เชิญทานเลขานุการฯ  
ช้ีแจงระเบียบ  ครับ 

 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก 
ระบุวา “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ียังมิได
กอหน้ีผูกพัน และมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป” หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหน้ี
ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน
อีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล าว ท่ี ทํ าให  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเป ล่ียน ห รือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี กรณีเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการ
หรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนน้ันตกเปนเงินสะสม 

 

          ครับเม่ือฝายเลขาฯ ไดช้ีแจงขอระเบียบใหสภาแหงน้ีทราบแลว ก็
ขอเชิญฝายบริหารช้ีแจงไดเลยครับ 

 

          เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ตลอดจนผูเขารวมรับฟงและประชาชนชาวเทศบาลตําบลทุงหวาท่ี
ฟงจากเสียงตามสายอยูในขณะนี้ สําหรับรายละเอียดเรื่อง  ญัตติขออนุมัติ
กันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสรางท่ีไมสามารถเบิกจาย
ไดทันปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
          เ น่ืองจากเทศบาลมีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายได ทันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2555 จึงขออนุมัติกัน
เงิน จํานวน 1 รายการ ดังน้ี 
           หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
ท่ีประชุมสภา 

 
นายดุสิต  ทุงหวา 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทียู. จํานวน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 37,300.- บาท เปนเงินท้ังส้ิน 74,600.- บาท  (จัดซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 จากแผนพัฒนาป 2555-2557 หนา 
82 ขอ 18 
          ฝายบริหารทองถ่ิน จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินตอสภาเทศบาล เพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ตามท่ีผูบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอ
เชิญครับ 

 

ไมมี 

 
        เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขออภิปราย ดังนั้น ผมจึงใครขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติใหกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน สําหรับ หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และส่ิงกอสราง ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ขอไดโปรดยกมือข้ึนใหพน
ศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ชวยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีใหการอนุมัติดวย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 
            - งดออกเสียง    1  คน 

                                                     
         จึงเปนอันวามติที่ประชุมสภาแหงน้ี อนุมัติใหเทศบาลตําบลทุงหวา
กันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหน้ี
ผูกพัน ซ่ึงไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ดวยคะแนน
เสียง  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 
 
3.3  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนา  

             ทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวา 

         ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3.3 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวา เชิญทาน
เลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 
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นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวา กําลัง
จะหมดวาระลงในวันท่ี 30 กันยายน 2555 ประกอบกับสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดหมดวาระลง เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 จึงจําเปนตองดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวาข้ึนใหม กอนท่ีจะ
ทําการเลือกคณะกรรมการดังกลาว ผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พศ.2548 
          หมวดท่ี 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา 
          ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
 (1) ผูบริหารทองถ่ิน           ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน        กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการ 
    ฯลฯ 
 โดยกรรมการจากขอ (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
 (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
 (2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการ
แกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 
 (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
 (4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 (6) แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
          ซึ่งในกรณีที่ใหสภาทองถ่ินคัดเลือก อาจดําเนินการในสมัยประชุม
สามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเปนกรณีพิเศษตามความ
เหมาะสม โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวตัถุประสงคของการประชุม 
ใหชัดเจน 
 การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึง 
หน่ึงการเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองอยางนอย 2 
คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองใหความยินยอม 
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสนิท  ปาวัล 
นางจิตติมา  สงขาว 

 
นายดุสิต  ทุงหวา 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

          เม่ือฝาย เลขานุการฯ ไดช้ีแจงเหตุผลและรายละเอียดตาง ๆ แลว 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือบุคคลเขารวมเปนคณะกรรมการ
พัฒนาชุดใหม โดยมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ครับ 

 

 เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และผูเขารวมการ
ประชุมทุกทาน กระผม นายกิจจา  ทอดท้ิง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล    
ทุงหวา เขต 1 ขอเสนอ 

1. นายอนันต  หย่ีละง ู
2. นายสมพาศ กุลรโรจน 
3. สิบเอกราเหม หีมปอง  
เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวา 
 

ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
 
 

รับรองครับ 
รับรองคะ 
 
ตามท่ีทานกิจจา  ทอดท้ิง เสนอ นายอนันต หย่ีละงู นายสมพาศ  

กุลรโรจน และสิบเอกราเหม  หีมปอง เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลทุงหวา มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานผูใดอีก ขอเชิญครับ  
         เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ผมจึงใครขอ 
มติจากท่ีประชุมสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามท่ีทานกิจจา  ทอดท้ิง เสนอ ขอ
ไดโปรดยกมือข้ึนใหพนศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ชวยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ี
ใหการอนุมัติดวย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 

 จึงเปนอันวามติท่ีประชุมสภาแหงน้ี มีมติให นายอนันต หยี่ละงู 
นายสมพาศ  กุลรโรจน และสิบเอกราเหม  หีมปอง เปนคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหวา ดวยคะแนนเสียง  11 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

3.4  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหวา 

         ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3.4 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทุงหวา เชิญทานเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 

 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
          หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน 
 โดยกรรมการดังกลาวใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 
 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มี
อํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
          (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  

(4) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(5) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

 

ขอเชิญสมา ชิกสภาเทศบาล เสนอ ช่ือบุคคล เข าร วม เป น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล
ทุงหวา โดยมีผูรับรองไมนอยกวา 2 คน ครับ 
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นายอนันต  หยี่ละงู 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสมพาศ  กุลรโรจน 
นายชาตรี  เอ้ียวสงา 

 
นายดุสิต  ทุงหวา 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และผูเขารวมการ
ประชุมทุกทาน กระผม นายอนันต  หยี่ละงู สมาชิกสภาเทศบาลตําบล    
ทุงหวา เขต 1 ขอเสนอ 

1. นายกิจจา  ทอดท้ิง 
2. นายสมหมาย  ลาทัพ 
3. นายสมพร  สินจรูญศักด์ิ 
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลทุงหวา 
 

ขอผูรับรอง 2 คน ครับ 
 
 

 รับรองครับ 
 รับรองครับ 
 
ตามท่ีทานอนันต  หยี่ละงู เสนอ นายกิจจา  ทอดท้ิง  นาย

สมหมาย  ลาทัพ  และนายสมพร  สินจรูญศักด์ิ เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงหวา มีสมาชิกทาน
ใดจะเสนอทานผูใดอีก ขอเชิญครับ  
 

         เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ผมจึงใครขอ 
มติจากท่ีประชุมสภาฯ ทานใดเห็นดวยตามท่ีทานอนันต  หยี่ละงู เสนอ ขอ
ไดโปรดยกมือข้ึนใหพนศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ชวยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ี
ใหการอนุมัติดวย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติ   ไมมี 
            - งดออกเสียง    1  คน 

                                                     
         จึงเปนอันวามติท่ีประชุมสภาแหงน้ี มีมติให นายกิจจา  ทอดท้ิง  
นายสมหมาย  ลาทัพ  และนายสมพร  สินจรูญศักด์ิ เปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงหวา ดวย
คะแนนเสียง  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน 
ครับ 
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากนํ้า  

(นายกเทศมนตรีตําบลทุงหวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
มติที่ประชุมสภา 

 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

3.5  ญัตติพิจารณาเปล่ียนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิ 

         ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3.5 ญัตติพิจารณาเปลี่ยนช่ือศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ เชิญทานนายกเทศมนตร ี ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

           เ รียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา 
ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน ตอไปกระผมขอความเห็นชอบและ
พิจารณาจากทุกทาน ในเรื่องการเปล่ียนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ ์
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงหวา เดิมเทศบาลตําบลทุงหวา 
ไดรับการถายโอนภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก สปช. และพัฒนาชุมชน 
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชมพูนิมิต และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โพธิ์ และเม่ือทางเทศบาลตําบลทุงหวาไดดําเนินการกอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงหวาแลว ไดยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แหงมาอยูท่ีเดียวกัน และไดดําเนินการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง
เขาดวยกัน โดยใชช่ือวา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์” ตามประกาศ
เทศบาลตําบลทุงหวา เร่ืองการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชมพูนิมิต
เขากับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เพ่ือไมให
เกิดความสับสนในการเรียกชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตาม
มาตรฐาน จึงขอเปล่ียนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธ์ิ เปนช่ือ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงหวา กระผมขอช้ีแจงรายละเอียดเทาน้ีกอนครับ    
 
          มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
ครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  ทานใดเห็นดวยโปรดยกมือข้ึน 
 
          - มีสมาชิกสภาฯ   ใหการรับรอง  11 คน 
          - สมาชิกสภาฯ ท่ีไมใหการรับรอง  -  คน 
          - งดออกเสียง 1 คน 
 
          เปนอันวาท่ีประชุมแหงน้ีอนุมัติใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ 
เปล่ียนช่ือเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงหวา ดวยคะแนนเสียง  
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผูเขารวมประชุม 12 ทาน ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายสมหมาย  ลาทัพ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

          ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ ไมทราบวาสมาชิกทานใดมี
ขอราชการมาเสนอตอท่ีประชุมบางครับ เชิญครับ 
      
          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
ตลอดจนพอแมพ่ีนองท่ีฟงเสียงตามสายอยูทางบาน กระผม นายสมหมาย  
ลาทัพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา เขต 1 ขอเสนอปญหาและความ
ตองการของชุมชน โดยผานทางประธานสภาเทศบาลถึงคณะผูบริหาร 
ดังตอไปน้ี 

1. งานขุดลอกคูระบายนํ้า บริเวณหนาวัดชมภูนิมิตร เน่ืองจาก
ในชวงฤดูฝน หรือเม่ือมีฝนตกหนัก จะมีนํ้าลน นํ้าขัง ทอ
ระบายนํ้าตัน นํ้าจึงไหลไมทัน ทําใหประชาชนท่ีสัญจรไปมา
เกิดความไมสะดวก 

2. ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ บริเวณทาเทียบเรือสุไหงอุเป 
เ น่ืองจากบริ เวณดังกลาวเปนเขตชุมชน มีประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพการประมงไปใชบริการทุกวัน และเปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชน หากไฟฟาไมสวางเพียงพอ
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

3. นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ บริเวณมัสยิดกลางตําบล
ทุงหวา เน่ืองจากสถานท่ีดังกลาว ยังไมมีนํ้าประปาใช ทําให
ประชาชนท่ีมาประกอบศาสนกิจหรือประชาชนท่ีมาใชบริการ
เกิดความเดือดรอนเน่ืองจากขาดแคลนนํ้าสําหรับใชในการ
อุปโภคบริโภค 

4. ปรับปรุงสนามกีฬาทาเรือ เน่ืองจากบริเวณสนามกีฬาทาเรือ
อยูติดคลองทาเรือ เม่ือมีนํ้าทะเลหนุนทําใหสนามกีฬามีนํ้าขัง 
เยาวชนหรือประชาชนไมสามารถเลนกีฬาได  

           กระผมขอนําเรียนทานประธานมายังคณะผูบริหารพิจารณาและ
ดําเนินการตอไป กระผมมีเร่ืองท่ีจะนําเสนอเพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 
 
          มีสมาชิกทานใดมีขอราชการมาเสนอตอท่ีประชุมอีกบางครับ แลว
กระผมจะใหฝายบริหารตอบขอซักถามในชวงทาย เชิญครับ 
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นายชาตรี  เอ้ียวสงา 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพาศ  กุลรโรจน 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ  มณีโชติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาลและแขกผูมีเกียรติทุกทาน กระผม นายชาตรี  เอ้ียว
สงา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา เขต 2 ขอเสนอปญหาของชุมชน 
โดยผานทางประธานสภาเทศบาลถึงคณะผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

1. งานขุดลอกหวยคลอง บริเวณหนาบานนางราตรี ลัคนาวงศ 
ถึงบานนายราหมาน หลังเถาะ และบริเวณหลังบานนายยุโสบ 
ถึงบานนายนิกร เอ้ียวซิโป หรือท่ีเรียกกันวา คลองลิเลียบ 
เน่ืองจากหวยหรือคลองดังกลาว สภาพปจจุบันไดมีดินถลม
และมีขยะทับถมกันจึงทําใหมีสภาพต้ืนเขิน ในชวงฤดูฝนหรือ
เม่ือมีฝนตกหนัก หวยหรือคลองดังกลาวจะมีน้ําลนทําใหเกิด
นํ้าทวม ทําใหประชาชนท่ีอยูบริเวณใกล เคียงเกิดความ
เดือดรอน 

2. ไฟฟาแสงสวางไม เ พียงพอ บริ เวณสามแยกและสี่ แยก 
เน่ืองจากบริเวณสามแยกและสี่แยกเปนจุดสําคัญท่ีจะตองมี
แสงสวางใหเพียงพอ ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในชวงกลางคืน
จะไดมองเห็นไดชัดเจน จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุไดครับ 
เดิมบริเวณดังกลาวก็มีไฟฟาอยูแลว แตความสวางนอย อยาก
นําเรียนคณะผูบริหารพิจารณาแกไขปรับปรุงดวงไฟใหมีความ
สวางมากกวาเดิม กระผมมีเรื่องท่ีจะนําเสนอเพียงเทาน้ี 
ขอบคุณครับ 

 
         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาทุกทาน 
กระผมนายสมพาศ  กุลรโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา เขต 2 ขอ
เสนอตอทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร เพ่ือของบประมาณ
สําหรับจัดซ้ือรถกระบะ จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในกิจกรรมทางศาสนาของวัด
ชมภูนิมิตร เชน งานชักพระ งานเดือนสิบ งานทอดผาปา เปนตน สวนอีก
เร่ืองก็คือ ประชาชนฝากเรียนถามวาคาเก็บขยะนั้นเก็บเปนเดือนหรือเปนป 
กระผมขอนําเรียนเพียงเทาน้ีครับ ขอบคุณครับ 
 
         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาทุกทาน 
กระผมนายพิทักษ  มณีโชติ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา เขต 1 มีเรื่อง
ขอเสนอ จํานวน 3 เร่ืองครับ 

1.   สนามบานทาเรือซึ่งไดปรับปรุงภูมิทัศนเปนท่ีกลับรถ ขณะนี้มี
สภาพเปนหลุมเปนบอ ชวงฝนตกมีน้ําขัง โดยเฉพาะขณะนี้มีรถ
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นายสนิท  ปาวัล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา  

(นายกเทศมนตรีตําบลทุงหวา) 
 
 
 
 
 
 
 

เขามากลับรถจํานวนมาก จึงแจงมายังคณะผูบริหารชวยแกไข
ความเดือดรอนโดยเรงดวน อาจใชหินโรยแกปญหาเฉพาะหนา
ไปกอนครับ 

2.   ประตูระบายนํ้าท่ีทาปอหลําชํารุด เน่ืองจากเหล็กท่ีใชเปนสนิม 
ทําใหเปดปดไมได ซึ่งเกิดปญหาซํ้าซากตรงจุดน้ันเปนพิเศษ ทํา
ใหชาวบานท่ีอาศัยบริเวณน้ันเดือดรอนนํ้าทวม มีผลกระทบตอ
การปลูกพืชผัก เล้ียงสัตว 

3. กระเบ้ืองหลังคาท่ีสะพานทาเรือโดนพายุพัดเสียหาย ขอความ
อนุเคราะหกระเบ้ืองหลังคาดวยครับ  

          กระผมมีเร่ืองนําเสนอเพียงเทาน้ีครับ ขอบคุณครับ 
 

          เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาทุกทาน 
กระผมนายสนิท  ปาวัล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงหวา เขต 1 มีเรื่องขอ
เสนอ จํานวน 3 เร่ืองครับ 

1. ชาวบานบริเวณหมู 1 ซอยบานบนควน ไมมีนํ้าประปาใช ทํา
ใหประชาชนเดือดรอนจากปญหาดังกลาว จึงเรียนมายังคณะ
ผูบริหารพิจารณาดําเนินการขยายเขตประปาใหดวยครับ 

2. บริเวณซอยโรงกะป ขอเสาไฟฟา จํานวน 1 ตนครับ 
3. ชวยขุดลอกคู เน่ืองจากเกิดการอุดตันบริเวณขางบานาซะห 

(บานบนควน หมูที่ 3) อยางเรงดวนดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
          ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท้ัง 2 เขต ท่ีไดนําเสนอปญหา
เหลาน้ีมาเพ่ือใหคณะผูบริหารทราบ ซ่ึงเปนประโยชนอยางย่ิง หวังเปน
อยางย่ิงวาปญหาเหลาน้ีทางคณะผูบริหารจะไดแกไขในโอกาสตอไป ขอเชิญ
ฝายบริหารชี้แจงครับ 
 

           เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอรุณ    
ยังปากนํ้า ขอตอบขอเสนอแนะของทานสมาชิกสภาเทศบาล ในภาพรวม 
ดังน้ีครับ 
           กระผมไดรับเร่ืองจากสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 2 เขตแลว ซึ่งหาก
ฝายบริหารพิจารณาเห็นวาเปนเร่ืองดวนและมีผลกระทบตอพอแมพ่ีนอง
จํานวนมากก็จะได นํามาบรรจุไว ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหครับ แตเน่ืองจากสถานะการคลังของ
เทศบาลตําบลทุงหวา มีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะบรรจุโครงการใหญ ๆ 
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ได สําหรับบางเร่ืองอาจจะไมไดเรงดวนมาก หรือเปนงานท่ีพอจะทําได เชน 
งานขุดลอกคูคลองตามท่ีทานสมหมาย เสนอมานาจะทําไดในเร็ววันน้ี 
กระผมจะใหกองชางไปสํารวจและออกแบบในทุกจุด เพ่ือหาทางแกไข
ปญหาในโอกาสตอไป 
          ในสวนของกระแสไฟฟาบริเวณทาเรือ กระผมจะแจงใหกองชาง
ดําเนินการเปล่ียนหลอดไฟใหครับ 
          สําหรับน้ําใชบริเวณมัสยิด กระผมจะใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแจง
ไปยังสํานักงานประปาเพ่ือขยายเขตตอไป 
          สวนสนามกีฬาทาเรือ ตองขอขอบคุณ ทานสิบเอกราเหม หีมปอง 
ท่ีไดประสานมายังผมวา มีงบของ สส.ฮอซารี มาเหร็ม สนับสนุน ซ่ึงกระผม
ไดประสานไปแลว งบประมาณอาจจะไดเปนสนามฟุตซอล และอาจจัดให
เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หรือถนนสายวัฒนธรรมเน่ืองจากเปน
สถานท่ีเดียวท่ีวัดกับมัสยิดอยูตรงกันขามกัน ซ่ึงเปนเอกลักษณของอําเภอ   
ทุงหวา ซ่ึงประมาณเดือนหนา กระผมไดรับแจงจาก สิบเอกราเหมวา มี
กําหนดการไปประชุมอีกคร้ัง รายละเอียดและความคืบหนาจะแจงมายัง
กระผมอีกคร้ัง ตองขอขอบคุณทานสิบเอกราเหม มา ณ โอกาสน้ีดวยครับ 
          สําหรับปญหาท่ีทานชาตรี เอ้ียวสงา เสนอมานั้น ปญหาเกิดจากฝน
ตกไมตรงฤดูกาล กอใหเกิดปญหานํ้าทวมบริเวณบานนางราตรี ลัคนาวงศ 
รวมถึงท่ีทําการไปรษณีย กระผมจะนําปญหาเร่ืองนี้ปรึกษากับทางหลวงใน
การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดตอไป สวนท่ีทําไดขณะน้ีคือ แจงให
กองชางขุดคูระบายนํ้าแกไขปญหาไปพลาง ๆ กอน  สําหรับเร่ืองไฟฟาแสง
สวางไมเพียงพอน้ัน บริเวณส่ีแยกตลาดสดข้ึนไปทางไปรษณีย ไดใหกองชาง
ไปสํารวจขยายเขตไฟฟาเรียบรอยแลว ซึ่งตองใชงบประมาณของเทศบาล
เอง ขณะนี้ตองรอใหการไฟฟาแจงคาใชจายมายังเทศบาลกอน ซึ่งอาจตอง
ใชเวลาหนอยครับ สวนบริเวณเกาะกลางถนน แขวงการทางฯ ยังไมไดถาย
โอนมาถือวาเปนนอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลครับ 
          สําหรับขอเสนอท่ีทานสมพาศ  กุลรโรจน เสนอมา นั้น กระผมขอ
ศึกษาระเบียบขอกฎหมายเก่ียวกับการอุดหนุนสาธารณประโยชนและ
สถานะการคลังดูกอนครับ 
          สําหรับขอเสนอของทานพิทักษ มณีโชติ กระผมก็ตองขอบคุณ
ผูใหญบาน วิจิตร ทุงหวาท่ีไดปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามบานทาเรือ โดย
การระดมชาวบานบาง รวบรวมเงินบางเพ่ือทําท่ีกลับรถ สําหรับใน
ระยะแรกน้ันนาจะใชหินผุแกปญหาไปกอน แลวกระผมจะฝากทานเสนีย 
อนันตอัมพร รองนายกเทศมนตรี ซ่ึงผมไดมอบหมายใหดูแลงานของกอง
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นายดุสิต  ทุงหวา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 

 

ชางตอไป สวนเรื่องประตูระบายนํ้าท่ีชํารุดน้ัน กระผมจะแจงใหกองชาง
แกไขโดยเรงดวนใหครับ สวนเร่ืองเหตุการณวาตภัยท่ีทําใหกระเบ้ืองหลังคา
บริเวณทาเรือเสียหายน้ัน กระผมจะแจงไปยังงานปองกันฯ ดําเนินการให
ครับ 
         สําหรับขอเสนอของทานสนิท ปาวัล เร่ืองนํ้าประปา บริเวณหมู 1 
ซอยบานบนควน เน่ืองจากเปนถนนตัดใหมจึงยังไมไดดําเนินการในสวนของ
การขยายเขตประปา จะประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหตอไป ซ่ึงจากที่
กระผมไดแถลงนโยบายไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2555 ท่ีผานมา กระผมได
กระจายงานโดยการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองนายกท้ัง 2 ทาน 
รับผิดชอบ โดยในสวนของกองชาง กระผมไดมอบหมายให นายเสนีย  
อนันตอัมพร เปนผูดูแลรับผิดชอบ กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม มอบหมายให นายสัมพันธ  อาชา ดูแลรับผิดชอบ สํานักปลัด
และงานปองกันฯ มอบหมายให นายสามารถ มานะกลา รับผิดชอบ สวน
นายมานพ  หลังเถาะ ก็เปนผูชวยและติดตามนายกครับ 
          และสืบเน่ืองจากการท่ีกระผมไดไปประชุมงานปองกันเม่ือวานน้ี 
เร่ืองการลดอุบัติเหตุทางถนน ส่ิงท่ีกระผมอยากกําชับทานคือใหชวยกัน
ปลุกจิตสํานึกใหทุกคนเคารพกฎจราจร จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุไดอยาง
มากทีเดียว และอีกงานหน่ึงคือกระผมไดไปรวมในพิธีเปดของวิทยาลัย
ชุมชนสตูล ซึ่งประธานในพิธีไดพูดถึงประชาคมอาเซียนซ่ึงจะสําเร็จสมบูรณ 
ในป  2558 ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีเราตองปรับตัวคือ เรื่องของการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ จึงฝากเนนย้ํ าไปถึงบรรดาลูกหลานของทานให เ ห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ หม่ันฝกฝนและเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ตอไป กระผมขอช้ีแจงเพียงเทาน้ีครับ 
 
           ไมทราบวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีความประสงคจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติ ทานผูบริหารเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีไดสละเวลา
อันมีคาของทานประชุมกันในวันน้ีจนแลวเสร็จ ผมขอปดประชุม ณ บัดน้ี 
ขอบคุณครับ 
 
ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 19 - 

 

                (ลงช่ือ)             สวสัด์ิ  หลงหา             ผูบันทึกการประชุม 
                           (นายสวสัดิ์  หลงหา) 

                         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 

 
                                                              (ลงช่ือ)      เสฏฐะวิชช  หมวดจันทร        เลขานุการสภาเทศบาล 
                                                             (นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร) 

                                      ปลัดเทศบาลตําบลทุงหวา 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี 22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2555 

 
 
 

(ลงช่ือ)      สนิท  ปาวัล   ศล 
           (นายสนิท  ปาวัล) 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ชาตรี  เอ้ียวสงา 
          (นายชาตรี  เอ้ียวสงา) 
 
 
 

(ลงช่ือ)      จิตติมา  สงขาว 
           (นางจิตติมา  สงขาว)  
 

 
สภาเทศบาลฯ ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือ  วันท่ี 25 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2555 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).        ดุสิต  ทุงหวา                  ประธานสภาเทศบาล 
    (นายดุสิต  ทุงหวา) 


